

ความเห็นที่สุด

ที่ กบ ๐๐๑๗๒/๑๒๕๕๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ต.เขาทอง อ.เขาทอง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดกระบี่ ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ดิ깁สันติไมตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก อนุพงษ์) เป็นประธาน ซึ่งได้มีประเด็นเกี่ยวข้อง และมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอส่งสรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เห็น ว่า กบ ๐๐๑๗๒/๑๒๕๕๗
- สันนิษฐาน ว่า ศบค. มท. ได้แจ้ง
สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.)
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เห็นควร
- เห็นชอบ และดำเนินการในส่วน
ที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

(นายวิเศษ ใจดวงฉาย)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นายสุวิทย์ ใจดวงฉาย)
ผอ. อบจ. สุราษฎร์ธานี

สำนักงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๒๑๓๘

(นายสุวิทย์ ใจดวงฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายวิเศษ ใจดวงฉาย)

รองนายก อบจ. สุราษฎร์ธานี

ผลประชุม สปก.ศบค.
 ประจำวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ ณ ดิ깁สันติไมตรี (หลังใบ) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ	<p>๑.๑ ให้ รง. อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในการดำเนินการตามมาตรการ DMHTTA ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้มีติดตามและประเมินผลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๒ ที่ประชุม สปก.ศบค. เห็นควรให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ดังนี้</p> <p>๑) ให้ ศรชล. ดำเนินการเรื่องข้อกฎหมายสำหรับการลักลอบเข้าราชอาณาจักรทางทะเล พร้อมทั้งประสานกับ สธ. เกี่ยวกับมาตรการทางสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 บนเรือที่เข้าราชอาณาจักรแบบผิดกฎหมาย</p> <p>๒) ให้ สปม. มท. และฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการลาดตระเวนในพื้นที่แนวชายแดน เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน</p> <p>๓) ที่ประชุมรับทราบแนวทางการอนุญาตการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของ กต. โดยผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าราชอาณาจักรจะต้องแสดงเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 พร้อมกับเอกสารคำร้องอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา</p>	<p>รง./อก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ศรชล./ ศปก.สธ.</p> <p>สปม./ สปม.มท./ ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กต.</p>	

		<p>๑.๓ ให้ สธ. ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) จัดทำชุดข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ในห้างตั้งแต่เดือนเม.ย ๖๔ - ปัจจุบัน โดยจำแนกเป็นการติดเชื้อภายในเรือนจำและที่ต้อง ชึ่ง กับ การติดเชื้อจากสถานที่อื่นๆ</p> <p>๒) จัดทำข้อพิจารณาการเลือกใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ระหว่างมาตรการตรวจค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) กับ มาตรการ Bubble & Sealed</p> <p>๓) ประสาน สธ. (กรมอนามัย) เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมโรค และการตรวจค้นหาเชิงรุก ในพื้นที่ กทม.</p> <p>๑.๔ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบมติของ ศธ. เกี่ยวกับการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ เป็นวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ อย่างไรก็ตาม ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม หากมีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่พบผู้ติดเชื้อในระยะหนึ่งแล้ว และประสงค์เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นรายกรณี</p>	ศปก.สธ.	
๒.	การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข	<p>๒.๑ ให้กรมราชทัณฑ์ประสานกับ สธ. (กรมการแพทย์) เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่รองรับผู้ต้องขังพันโทษที่ติดเชื้อโรคโควิด - 19 จากเรือนจำธนบุรี จำนวน 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔) และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ</p>	กรมราชทัณฑ์/ ศปก.สธ.	
๓.	การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้	<p>๓.๑ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบข้อมูลการปรับข้อความในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ของ สธ. จาก "การลงทะเบียนแบบ walk-in" เป็น "การลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On side Registration)" โดยให้ใช้ข้อความดังกล่าวเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ต่อไป</p>	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

๔.	การขออนุญาต ผ่อนคลายนเฉพาะ กรณี	๑.๕ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบการเสนอคำขอ จัดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรการด้าน สาธารณสุขตามที่สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรเสนอ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา หารือร่วมกับ สธ. (คร.) และ กทม. เพื่อกำหนด มาตรการป้องกันโรคในการจัดประชุมร่วมกัน ของรัฐสภาและให้ คร. นำผลการกำหนดมาตรการ ป้องกันโรคมารายงานให้ที่ประชุม สปก.ศบค. เพื่อทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ รัฐสภาถือเป็นสถาบัน ของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติตามหลักการแบ่งอำนาจ อธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมจึงสมควรให้ กทม. เสนอ ศบค. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	สำนักงาน เลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร/ คร./ กทม.
----	---------------------------------------	--	--

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข รวมถึง การแยกกักตัว การส่งตัว การรักษาและผู้ติดเชื้อ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ/หรือครอบครัว รวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมทางการแพทย์และโรงพยาบาล
๓. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

สปก.ศบค.

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔